




หัวข้อผลิตภัณฑ์	รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์	บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)
ประเภทผลิตภัณฑ์	เงินฝากออมทรัพย์
จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำและสูงสุด	ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี (%) *	0.250 % ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยสามารถเรียกดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันได้ที่ krungthai.com)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย	-
ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ย	-
ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย	ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (มิถุนายน และ ธันวาคม)
เงื่อนไขหลัก	- ผู้ฝากต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ผู้มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป - ลูกค่า 1 รายเปิดได้ 1 บัญชีเท่านั้น - ชื่อบัญชีต้องเป็นบุคคลคนเดียว (Single)
เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอื่น	- ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี สามารถเปิดบัญชีเป็น 0 บาทได้ - กรณีผู้ฝากสมัครใช้บริการบัตร VDB Shop Smart Classic หรือ Krungthai Mastercard Debit Card ผูกกับบัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account) ธนาคารจะยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าค่าธรรมเนียมรายปี และค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ - กรณีไม่มีรายการเคลื่อนไหวติดต่อกัน 24 เดือน หรือผู้ฝากไม่ได้เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ธนาคารจะทำการเปลี่ยนประเภทผลิตภัณฑ์จากบัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account) เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติของธนาคาร โดยอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขการใช้บริการและค่าธรรมเนียมต่างๆเป็นไปตามอัตราที่ธนาคารประกาศกำหนดสำหรับบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
ค่าธรรมเนียมบัญชี	-
ช่องทางการเปิดบัญชี	<input checked="" type="checkbox"/> สาขาธนาคาร
ช่องทางในการติดต่อผู้ให้บริการ	ท่านสามารถติดต่อได้ ณ ที่ทำการสาขาของธนาคารทั่วประเทศหรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ krungthai.com หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเบื้องต้น จากศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1111 - E-mail : Call.CallCenter@ktb.co.th - ช่องทางอื่นๆผ่าน Facebook / Twitter / Youtube / LINE / Instagram  โดยพิมพ์คำว่า "Krungthai Care"
ข้อควรระวัง	- กรณีไม่มีรายการเคลื่อนไหวติดต่อกัน 24 เดือน หรือผู้ฝากไม่ได้เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ธนาคารจะทำการเปลี่ยนประเภทผลิตภัณฑ์จากบัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account) เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติของธนาคาร โดยอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขการใช้บริการและค่าธรรมเนียมต่างๆเป็นไปตามอัตราที่ธนาคารประกาศกำหนดสำหรับบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ - การปิดบัญชีภายในระยะเวลา 30 วัน ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของธนาคาร - มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่นเดียวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติ เช่น ค่าธรรมเนียมการฝาก/ถอน/โอน ชำมเขตสำนักหักบัญชี ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ krungthai.com

หัวข้อผลิตภัณฑ์	รายละเอียดผลิตภัณฑ์
<p>การแจ้งเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการให้บริการ หรือ การแจ้งเดือนที่สำคัญต่าง ๆ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กรณีผู้ฝากไม่ได้เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว ธนาคารจะทำการเปลี่ยนประเภทผลิตภัณฑ์จากบัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account) เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนประเภทผลิตภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 30 วัน - หากข้อมูลรายละเอียดในการติดต่อของท่านมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาแจ้งให้ทางธนาคารทราบทันที ณ ที่ทำการสาขาที่ท่านใช้บริการอยู่ เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลระหว่างท่านกับธนาคารเป็นไปด้วยความรวดเร็ว - ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝาก และทำให้ลูกค้าเสียประโยชน์ ธนาคารจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน - เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย โดยในปัจจุบันลูกค้าต่อรายจะได้รับความคุ้มครองสูงสุด ไม่เกิน 5 ล้านบาท จนถึง 10 ส.ค. 2564 และหลังจากนั้นจะลดลงเหลือไม่เกิน 1 ล้านบาท ตั้งแต่ 11 ส.ค. 2564 เป็นต้นไป - สิทธิในการได้รับการยกเว้นภาษี ณ ที่จ่ายดอกเบี้ยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

* อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร